



**LIÊN HỮU TIN LÀNH  
BÁP-TÍT VIỆT NAM  
VIETNAMESE NATIONAL  
BAPTIST FELLOWSHIP**



**BẢN TIN THÔNG CÔNG**

[www.vnbaptist.org](http://www.vnbaptist.org)

tháng 5 năm 2012



**ĐẠI HỘI 28 TẠI WASHINGTON DC**

## LÁ THƯ CỦA CHỦ TỊCH LIÊN HỮU

Lời kêu gọi sự giúp đỡ của hết thầy quý ông bà Mục sư và con dân Chúa:

Kính thưa quý ông bà Mục sư cùng quý con dân Chúa trong Liên Hữu chúng ta, trước hết xin kính gửi đến quý vị lời chào thăm tốt đẹp nhất trong tình yêu tuyệt vời của Cứu Chúa Giê-su Christ chúng ta.

Thưa quý ông bà Mục sư và con dân Chúa, chỉ còn khoảng 50 ngày nữa là Đại Hội thứ 28 sẽ khai mạc tại vùng thủ đô Hoa kỳ. Tôi xin đại diện cho Ban Chấp Hành Liên Hữu và Ban Tổ chức Đại hội kêu gọi sự giúp đỡ khẩn thiết của quý vị vài việc sau đây:

1. Xin tiếp tục cầu nguyện thiết tha để Chúa Thánh Linh thăm viếng và phục hưng mỗi chúng ta: trước khi Đại hội bắt đầu, trong khi Đại hội đang diễn tiến và sau khi Đại Hội chấm dứt, vì thời gian của mỗi chúng ta trên đất này không còn bao nhiêu nữa, xin hãy đáp theo tiếng gọi của Chúa và trả lời “Xin Hỡi Sai Con.”
2. Xin giúp đỡ Ban Tổ chức Đại hội bằng cách ghi danh ngay bây giờ để ban Ghi danh và ban Vận chuyển dễ dàng trong việc chuẩn bị chu đáo.
3. Xin chỉ dùng khách sạn Hyatt mà thôi, vì nếu dùng khách sạn khác, Ban Tổ chức sẽ không đạt được số phòng ngủ đã ký giao kèo với Hyatt. Ban Chấp Hành Liên Hữu và Ban Tổ chức đã tính toán hết sức kỹ càng về vấn đề tài chánh để tất cả chúng ta không quá tốn kém tham dự Đại hội hàng năm. Giá tiền khách sạn bao gồm các loại thuế và chi phí xử dụng tất cả phòng ốc (Ball rooms và Break out rooms) mà chúng ta không phải trả tiền thêm. Nếu quý vị dùng phòng khách sạn ở ngoài, Ban Tổ chức có thể phải trả tiền thêm cho khách sạn Hyatt khi chúng ta dùng các phòng để nhóm thờ phượng (Người lớn, Thanh niên, Nhi đồng, và các phòng để Huấn luyện). Xin quý vị giúp đỡ tiết kiệm những chi phí tốn kém mà chúng ta có thể ngăn ngừa được.

Chân thành cảm ơn hết thầy quý ông bà Mục sư và con dân Chúa.

Thật muốn hết lòng,  
Mục sư Nguyễn Tấn Dương, Chủ tịch Liên Hữu



## TÌNH THƯƠNG CỦA MẸ

Theo truyền thống của đất nước Hoa Kỳ, Ngày Lễ Mẹ được tổ chức hằng năm vào Chúa Nhật thứ nhì của tháng 5, vào ngày này người ta tưởng nhớ lại công ơn cùng sự hi sinh của mẹ mình. Phong tục đẹp đẽ này do bà Anna Jarvis khởi xướng vào năm 1907, đến năm 1909 ngày lễ vinh danh người mẹ đã lan rộng tới 46 tiểu bang tại Mỹ và dần ảnh hưởng đến cả hai quốc gia láng giềng là Canada và Mexico. Vào năm 1914 thì Ngày Lễ Mẹ được Tổng thống Thomas Woodrow Wilson chấp thuận, và chính thức phổ biến trên toàn nước Mỹ.

Hiện nay Ngày Lễ Mẹ được hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới kỷ niệm với nhiều mốc thời gian khác nhau. Tuy nhiên phổ biến nhất vẫn là vào ngày Chúa Nhật thứ nhì của tháng 5, tương tự Ngày Lễ Mẹ ở Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, Ngày Lễ Mẹ trong khoảng mười năm trở lại đây đã được các người con trong nước đón nhận nồng nhiệt, và được biến thành một sự kiện đầy ý nghĩa trong rất nhiều gia đình. Vâng, mỗi chúng ta dù ở đâu trong cuộc đời này chắc hẳn đều mang trong mình những ký ức thật ngọt ngào về tuổi thơ, nơi ta lớn khôn trong vòng tay yêu thương của mẹ. Những tháng ngày hồn nhiên trong ve áo đã khắc sâu hình bóng mẹ hiền, thấy mẹ dù trăm ngàn gian khổ vẫn luôn cười tươi, dang rộng vòng tay yêu thương đón ta vào lòng.

Nên hôm nay, nhân Ngày Lễ Mẹ tôi muốn đặc biệt tri ân công lao và tình cảm dạt dào của những người mẹ, đặc biệt là những bà mẹ Việt Nam. Nói đến mẹ Việt Nam, ta hình dung được nét dịu hiền, bao dung và đầy ngọt ngào. Vì lẽ ấy mà các văn nhân, thi, nhạc sĩ đã không tiếc lời ca ngợi. Nhưng phải nói rằng vì tình mẹ bao la quá, “*Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông.*” Nên không một bút mực nào có thể diễn tả cho thấu, cho hết được tình mẹ yêu thương.



Với tôi mẹ là một hình ảnh cao trọng, vượt lên trên mọi hình ảnh thân thương khác. Tấm lòng và công lao của mẹ không thể có một hình ảnh nào để so sánh cho xứng được. Núi Thái Sơn tuy cao nhưng vẫn bị loài người khám phá, chinh phục và đo đếm được. Nước trong nguồn tuy vô tận nhưng ta vẫn tính được lưu lượng, biển tuy sâu rộng mênh mông nhưng vẫn có bến bờ, và loài người đã thám hiểm tận đáy đại dương. Vâng, “*Sông sâu còn có kẻ dò.*” Nhưng tấm lòng yêu thương con của mẹ thì bao la vô tận và bất biến ở mọi hoàn cảnh, bất chấp mọi thời gian và không gian. Thật không ai có thể xác định được tình cảm và công lao của mẹ, nhất là người mẹ Việt Nam. Thi sĩ Hồ Dzếnh trong bài thơ “*Cảm Xúc*” ca ngợi đức hi sinh của người phụ nữ Việt đã viết:

*Cô gái Việt Nam ơi!  
Nếu chữ hi sinh có ở đời.  
Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực,  
Cho lòng cô gái Việt Nam vui.*

Trong gia đình Việt Nam, từ ngàn xưa người mẹ chiếm một địa vị trọng yếu nhưng cũng gánh chịu nhiều khốn khổ, gian nan. Ngay từ khi bắt đầu trưởng thành người con gái phải chấp nhận sự

giáo dục khắt khe của gia đình, đó cũng là điều răn của người Mẹ “*Công, dung, ngôn, hạnh làm đầu.*” Hoặc “*Gái thời giữ việc trong nhà.*”

Đến khi bắt đầu làm cô dâu, mẹ lại phải chấp nhận một cuộc đời rất lớn. Từ một đứa con được cha mẹ cưng chiều “*khi vào canh củi, khi ra thêu thùa*” không phải làm việc nặng nhọc, giờ phải đi đến nơi xa lạ làm dâu là “*con của người ta.*” Nếu không may gặp cảnh “*chồng chúa vợ tôi*” hoặc cảnh “*mẹ chồng nàng dâu*” người mẹ lại phải lấy câu “*tiết hạnh làm câu răn mình.*” Chấp nhận, chịu đựng mọi gian khổ để gia đình được trong ấm ngoài êm.

Khi cưu mang con mẹ lại phải chấp nhận những đón đau thể xác mà không ai có thể chia sẻ được. Đến lúc con chào đời mẹ lại chịu nhiều gian truân nhưng vẫn mỉm cười vui khi nghe tiếng của con khóc. Những dằn vặt, lo toan khi con trái gió trở trời, buồn vui của mẹ gắn liền trong tình mẫu tử, là chuỗi ngày tiếp nối theo sự khôn lớn của con:

*Có ai yêu tôi bằng mẹ tôi,  
Mẹ luôn vui vẻ lúc tôi cười.  
Mẹ tôi buồn bã khi tôi khóc,  
Mẹ mến thương tôi lúc trở trời.*



Đến khi con chập chững tập đi, mẹ lại từng bước dịu dặt sợ chân con ngập ngừng, vấp ngã, mẹ luôn đi bên cạnh để: “*Khi con đi, bước chân con sẽ không ngập ngừng, và khi con chạy, con sẽ không vấp ngã*” (Châm-ngôn 4:12). Mẹ vui theo sự khôn lớn của con, khi con bắt đầu đi học mẹ dắt tay con từng bước, tung tăng theo tiếng cười của con đến trường.

*Hôm nay con đến trường,  
Mẹ dắt tay từng bước.*

Chưa hết nỗi lo âu của mẹ, khi con khôn lớn sắp bước vào ngưỡng cửa cuộc đời mẹ vẫn ở bên cạnh để dạy dỗ và dẫn dắt con đi trong đường ngay lẽ phải: “*Ta đã dạy dỗ con đường khôn ngoan, dẫn con đi trong các lối ngay thẳng*” (Châm-ngôn 4:11). Nếu không may, đứa con nào vấp ngã, bất hạnh trên đường đời mẹ lại dang rộng vòng tay tha thứ và ôm ấp con với tất cả sự trìu mến của mẹ. Nụ cười của mẹ là thành công của con, và niềm vui của mẹ cũng được nuôi dưỡng bằng hạnh phúc của con.

Cực khổ hi sinh cho chồng cho con. Cô đơn, vất vả, cực nhọc mẹ chịu một mình. Mẹ là người chăm lo, dìu dắt con cái, dù cuộc đời có bằng phẳng như cầu ván hay gập ghềnh như cầu tre:

*Ví dầu cầu ván đóng đinh,  
Cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi.  
Khó đi mẹ dắt con đi,  
Con đi trường học, mẹ đi trường đời.*

Có một người bảo là mẹ đã có lần nói: “Mẹ mà học giùm con được, mẹ cũng học. Bây giờ có con, thấy chúng nó học mà mình thấm thía lời nói của mẹ mình khi xưa.” Trong cảnh chiến tranh người mẹ lại phải thay chồng gánh vác việc nhà, nuôi mẹ dạy con để chồng an tâm ra đi theo tiếng gọi quê hương và lập công danh với đời:

*Anh đi em ở lại nhà,  
Hai vai gánh vác mẹ già con thơ.  
Làm than bao quản nắng mưa,  
Anh đi anh liệu chen đua với đời.*



Gặp cảnh nghèo khổ, mẹ quên cả thân mình, thức khuya, dậy sớm, xuôi ngược tảo tần để nuôi chồng nuôi con:

*Lặn lội thân cò khi quãng vắng,  
Eo xèo mặt nước buổi đò đông.*

Hoặc:

*Quanh năm buôn bán ở ven sông,  
Nuôi đủ năm con với một chồng.*

Hình ảnh người mẹ thật náo nùng nhưng cũng đầy nhẫn nại, dù gian khổ nhưng vẫn không quên bổn phận làm vợ hiền, dâu thảo. “Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chớ chẳng hề sự tổn

hại” (Châm ngôn 31:12). Mẹ không quản dãi dầu, chỉ mong sao cho cả nhà được no cơm, ấm áo. “*Nàng thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người nhà mình, và cắt công việc cho các tớ gái mình*” (Châm-ngôn 31:15). Thật không sao kể hết được những gian truân của mẹ, mỗi bước đi lên của con là hơi thở và sức vóc của mẹ yếu dần, nhưng tình thương của mẹ dành cho các con vẫn mãi tăng lên theo với thời gian. “*Mẹ nuôi con không quản tháng ngày.*”

Những bon chen của cuộc sống, giông bão của kiếp người mẹ đều tham dự, sức chịu đựng, kiên gan bền bỉ của mẹ không gì có thể so sánh được. Tình mẹ không bao giờ biến đổi và không bao giờ chấm dứt. Mẹ chỉ cho mà không bao giờ nhận. Bởi vậy cuộc đời của mẹ chỉ là một chuỗi hy sinh. René Bazin, nhà văn Pháp, bảo: “*Ở đâu tôi gặp một gia đình hạnh phúc, ở đó tôi thấy một hình ảnh bà mẹ biết quên mình.*” Hình ảnh người mẹ Việt Nam trong câu:

*Mẹ già như chuối ba hương,  
Như xôi nếp một, như đường mía lau.*

Thoáng nghe qua chẳng có giá trị là bao, nhưng thật ra chính những đặc sản đơn sơ của quê hương đó rất gần gũi và thân thiết với người Việt chúng ta. Chất liệu ngọt ngào, thơm dịu đó đã dung chứa những nét đẹp tuyệt vời và bất tử, và tình mẹ chính là chất liệu ngọt ngào ấy đã nuôi con khôn lớn nên người.



Quý vị là những người mẹ Việt Nam ơi, quý vị có biết là Chúa khen thưởng sự hi sinh lớn lao của mình không? Và khi khen thưởng thì Chúa cũng đặt kỳ vọng rất nhiều nơi quý vị, nhất là quý vị đang có những người con sinh sống trong xã hội này. Hoséa Ballon bảo: “*Nền giáo dục bắt đầu từ hai đầu gối của bà mẹ và tất cả những lời nói cho trẻ ngay từ lúc biết lắng nghe đã đóng góp phần đào tạo các tính khí của trẻ.*” Nên thưa quý vị là những người mẹ trong Chúa, hãy chăm sóc cho con cái mình bằng sự cầu nguyện. Vì những gì mà con người không thể làm được thì Đức Chúa Trời làm được.

Còn quý vị là những người con, hãy biết mẹ đã cho rất nhiều nhưng không đòi hỏi các con phải đền đáp công ơn của mẹ. Nên bổn phận làm con trong gia đình là phải tỏ ra hiếu thảo, lễ phép, vâng lời. Ngoài xã hội con cố gắng thành công trên đường đời, trở thành một người có ích cho xã hội chính là con đã đền đáp được một phần nào công lao của mẹ.

*Một lòng thờ mẹ kính cha,  
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.*

Và như vậy chúng ta đã làm đúng theo điều Chúa dạy. Châm ngôn 6:20 ghi: *“Hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha, chớ liả bỏ các phép tắc của mẹ con.”* Ê-phê-sô 6:1-3 chép: *“Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ người (ấy là điều răn thứ nhất, có lời hứa nối theo), hầu cho người được phước và sống lâu trên đất.”*

Trong Ngày Lễ Mẹ, chắc quý vị là người có mẹ tuy ở xa cũng có cơ hội gọi điện thoại chúc *“Happy Mother’s Day”* mẹ! Hoặc về thăm và tặng mẹ bó hoa hồng đỏ thắm. Những người còn sống trong vòng tay của mẹ chắc cũng đã có dịp làm nũng nịu với mẹ, để còn được nghe giọng mẹ âu yếm gọi *“Con ơi!”* Thật tình mẹ thương con bao la quá, nên trên đời này đâu có lắm kỳ quan, nhưng không có kỳ quan nào uy nghi và rực rỡ bằng trái tim của mẹ. Tình mẹ thương con là một thứ tình thiêng liêng bất diệt.



Tờ Global Times trước đây có đưa tin là vào ngày 4 tháng 5 năm 2011, toàn bộ học sinh của một trường cấp II ở tỉnh Quảng Đông Trung Quốc đã đồng loạt quỳ xuống, cầm thư trên tay và đọc to những lời cảm ơn công dưỡng dục của cha mẹ trước mặt các bậc phụ huynh. Việc làm này bắt nguồn từ ý tưởng của một học sinh trong trường, và sau đó được sự phản hồi tích cực từ hầu hết học sinh cũng như giáo viên, nên nhà trường đã quyết định thực hiện ý tưởng trên để giúp học sinh có cơ hội thể hiện tình cảm của mình đối với cha mẹ.

Là con cái, chúng ta vâng theo lời Chúa dạy hiếu thảo với cha mẹ, thương yêu kính trọng cha mẹ của mình trong lúc người còn sống và cố gắng làm những gì có thể được để cha mẹ vui và hạnh diện về mình. Vì một mai khi mẹ cha khuất bóng, có muốn làm gì, nói gì để tỏ lòng hiếu thảo cũng không còn được cha mẹ nghe và biết nữa. Thầy Tử Lộ ngày xưa lúc còn hàn vi, nhà nghèo phải đội gạo về nuôi song thân dù đường xa hàng trăm dặm. Sau này, khi được làm quan nước Sở,

xe ngựa hàng trăm, lương bổng hàng vạn, ăn những miếng ngon, mặc những của tốt, thì cha mẹ đã mất. Mỗi khi nhớ đến song thân, lại muốn đội gạo để nuôi người như trước, thì không sao được nữa.

Vì thế lòng hiếu thảo, sự kính yêu cần phải được bày tỏ ngay trong hiện tại trong lúc còn có cơ hội, có điều kiện. Nên dù cuộc sống có bận rộn, khoảng cách không gian có xa xôi đến mấy chúng ta cũng chớ bao giờ quên mẹ, vì:

*Mẹ là dòng suối tắm mát,  
Mẹ là dòng sông êm đềm.  
Mẹ là vòng tay ấm áp che chở cuộc đời con...*

Do đó trong Ngày Lễ Mẹ, vì tình thương của mẹ cho con bao la quá như núi như non như trời cao biển rộng. Nên xin Chúa giúp chúng ta là những người khôn ngoan, biết đâu là giá trị cao quý của đời sống và biết cách cư xử với các bậc sinh thành chúng ta như thế nào cho phải lễ, để được đẹp lòng Chúa và đem lại niềm vui quý mến cho người mẹ thân thương của mình.

### **Mục Sư Úc Chiến Thắng**





## MẸ RẤT YÊU CON

Đây là một câu chuyện có thật về sự hi sinh của một người mẹ trong trận động đất kinh hoàng ở Nhật Bản. Sau khi trận động đất đã qua đi, các nhân viên cứu hộ đến thu dọn ngôi nhà của một người phụ nữ trẻ. Họ nhìn thấy thân thể cô ấy qua các vết nứt trong đồng mảnh vụn của căn nhà, nhưng cách tạo hình thân thể của cô có gì đó rất lạ, tựa như một người đang quỳ gối cầu nguyện. Ngôi nhà bị sụp đổ ập lên lưng và đầu cô. Toàn thân của cô nghiêng về phía trước, và có một vật gì đó được hai tay của cô đỡ lấy.

Người đội trưởng đội cứu hộ đã rất khó khăn khi luồn tay mình qua khoảng cách hẹp trên tường để chạm tới thân thể của người phụ nữ. Anh ấy đã hy vọng rằng người phụ nữ này có thể vẫn còn sống, nhưng thân thể lạnh và cứng của cô nói với anh rằng cô ấy chắc chắn đã qua đời.

Đội cứu hộ rời khỏi ngôi nhà và tìm kiếm tại những toà nhà sụp đổ khác. Nhưng không hiểu sao, người đội trưởng dường như bị một lực hút kéo trở lại căn nhà sụp đổ của người phụ nữ đã chết. Một lần nữa, anh quỳ xuống và lần tìm qua những khe nứt hẹp một chút không gian dưới thân thể đã chết. Rồi đột nhiên, anh hét lên đầy sự vui mừng: *“Một đứa bé! Có một đứa bé!”*

Cả đội cùng nhau cẩn thận bỏ từng cái cọc trong đồng đổ nát xung quanh xác người phụ nữ. Có một bé trai 3 tháng tuổi được bọc trong một tấm chăn hoa ngay bên dưới xác người mẹ. Người phụ nữ rõ ràng đã thực hiện một hành động hi sinh cuối cùng để cứu con trai mình. Khi ngôi nhà của cô rơi sụp xuống, cô đã dùng thân thể của mình để làm tấm chắn bảo vệ con trai mình. Cậu bé vẫn ngủ một cách yên bình khi đội trưởng đội cứu hộ nhắc bé lên.

Bác sĩ đến và đã nhanh chóng kiểm tra sức khoẻ cậu bé. Sau khi ông mở tấm chăn, ông nhìn thấy một chiếc điện thoại di động bên trong. Có một tin nhắn văn bản trên màn hình, nói rằng: *“Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con.”*

Chiếc điện thoại này đã đi từ bàn tay này đến bàn tay khác, nó đã chuyển qua bàn tay của nhiều người... Và tất cả những người đọc tin nhắn đều đã khóc. *“Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng... mẹ rất yêu con...”*



Sóng dồn Cát  
vào lòng biển

Mong bao ngày  
Mẹ trở lại bên con

Tự đáy lòng viết tặng mấy câu thơ  
Thương nhớ mẹ chẳng được gần bên mẹ  
Bởi cuộc đời quá ư nhiều dâu bể  
Đẩy thuyền đời cho mẹ mãi xa con

Đã bao năm mắt mẹ đã mờ mòn  
Nhưng lòng mẹ \_ Hải đăng của đời con đó mẹ  
Giữa bão tố \_ hạt cát con bé nhỏ  
Sóng yên bình bởi lòng biển trở che...

Đến hôm nay hân hoan sóng mẹ về  
Quà tặng mẹ \_ sự trưởng thành con đó mẹ  
Đứng trước biển con vẫn là cát nhỏ  
Yêu mẹ nhiều \_ Biển mẹ của con ơi!...

Sóng dồn sóng mà thời gian chẳng có lời  
Hôm nay bên mẹ mơ ngày mai mãi thế  
Mẹ ơi mẹ! hãy yên lòng mẹ nhé!  
Dấu chân trời Cát\_Biển vẫn bên nhau.





## **ĐẠI HỘI LIÊN HỮU TIN LÀNH BÁP-TÍT VIỆT NAM**

Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Báp-tít lần thứ 28 sẽ được tổ chức tại Virginia từ Thứ Tư 4 đến Thứ Bảy 7 tháng 7 năm 2012. Ước mong rằng mỗi chúng ta sẽ đều gặp nhau tại đó, để vừa tham dự Đại Hội mà vừa thăm viếng vùng Washington D.C. thủ đô của Hoa Kỳ.



## THƯ MỜI ĐẠI HỘI 28

### Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Báp-tít Việt Nam - Hoa Kỳ

Washington D.C., ngày 16 tháng 1, 2012

Kính gửi: Quý Mục Sư, Ban Lãnh Đạo, và toàn thể quý tín hữu thuộc Liên Hữu Tin Lành Báp-tít Nam Phương tại Hoa Kỳ.

Chúng tôi vui mừng viết thư này đến cho quý vị để chúng ta cùng nhau chuẩn bị cho Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Báp-tít Nam Phương Toàn Quốc lần thứ 28 vào ngày 04 đến ngày 07 tháng 07 năm 2012 tại vùng Washington DC.

Kính thưa quý vị,

Đại Hội 28 là một Đại Hội đặc biệt vì nhiều lý do. Thứ nhất, Đại Hội 28 là Đại Hội Báp-tít lần thứ nhì tại vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn kể từ Đại Hội 11 (1995). Đây là một cơ hội cũng là một vinh dự lớn lao cho các Hội Thánh vùng Đông Bắc Hoa Kỳ họp tác đón Đại Hội về đây.

Thứ nhì, Đại Hội 28 có một chủ đề đặc biệt: “Xin Hãy Sai Con!” Câu gốc Đại Hội trong Ê-sai 6:8 là một lời nguyện dẫn thân theo tiếng Chúa gọi khi nhìn vào cánh đồng lúa chín vàng của dân tộc chúng ta tại hải ngoại cũng như tại quê nhà. Chúng ta đang sống trong giai đoạn khẩn trương và chiến lược để chinh phục linh hồn cùng xây dựng Vương Quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy cùng đến Đại Hội 28 với tấm lòng tan vỡ trước mặt Đức Chúa Trời vinh hiển để nhận sứ mệnh rao giảng Danh Ngài.

Thứ ba, Đại Hội 28 được tổ chức tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Đây là trung tâm văn hóa, chính trị, văn học, khoa học, báo chí và lịch sử của Hòa Kỳ. Quý vị có thể đến thăm Nhà Trắng, Nhà Quốc Hội, Tối Cao Pháp Viện, Thư Viện Quốc Hội, các tượng đài kỷ niệm lịch sử như: Việt Nam Memorial, Washington Memorial, Lincoln Memorial... Cơ Quan in Bạc Quốc Gia, hệ thống Viện Bảo Tàng Smithsonian, Thảo Cầm Viên và quý vị có dịp kinh nghiệm sử dụng xe điện của Thủ Đô (Metro).

Vì vậy, chúng tôi kêu gọi quý vị con Chúa khắp nơi cùng chúng tôi:

- 1. Đốc lòng cầu nguyện cho Đại Hội 28*
- 2. Nhiệt tình khích lệ Hội Thánh tham dự Đại Hội 28*
- 3. Chuẩn bị ghi danh sớm cho Đại Hội 28 tại [www.daihoibaptit.org](http://www.daihoibaptit.org)*

Chúng tôi sẽ cố gắng thông tin cho quý vị thường xuyên về Đại Hội 28 kể từ hôm nay. Nguyện công việc quyền năng của Chúa sẽ được bày tỏ giữa vòng chúng ta.

Kính chúc hết thảy quý vị một Năm Mới bình an, kết quả cho Chúa chúng ta. Mong được gặp hết thảy quý vị tại Đại Hội 28.

Thay lời Ban Tổ Chức,

Mục Sư Hà Quan Ngọc



*TIN TỨC*




Đây là tấm hình của Hội Thánh Báp-tít Phước Hạnh ở South Carolina. Hội Thánh đang tìm mời Mục Sư Quản Nhiệm. Quý tôi tớ nào được sự cảm động xin vui lòng liên lạc. Cảm ơn nhiều!

*Hội Thánh Báp-tít Phước Hạnh  
4 Woodland Ln.  
Greenville, SC 29615*

*Ông Võ Văn Tâm, Trưởng Ban Chấp Hành:  
403 E. Sunsetstrip  
Seneca, SC 29672  
☎ (864) 885-9475 (H) & (903) 458 5523 (C)*

*Anh Đào Minh Phương, Thư Ký  
102 Sutherland Hill Dr  
Greenville, SC 29615*

 (864) 354-6031 (C)  
E-mail: [peter1986@hotmail.com](mailto:peter1986@hotmail.com)



## **CẬP NHẬT HÓA THÔNG TIN MỚI NHẤT**

### **NIÊN GIÁM 2012-2013**

Ban Chấp Hành Liên Hữu vẫn đang còn cập nhật danh sách Niên Giám, nên xin quý vị gửi những thông tin cần sửa đổi đến. Mong rằng sự cập nhật này sẽ cho chúng ta có được thông tin chính xác hơn.

–Tất cả sự dâng hiến cho Liên Hữu Tin Lành Báp-tít Việt Nam trên tấm check xin quý vị vui lòng đề tên **“Vietnamese National Baptist Fellowship”** và gửi về Tổng Thủ Quỹ theo địa chỉ sau đây:

Mục Sư Nguyễn Văn Trọng  
616 Balleywood Rd.  
Irving, TX 75060

–Quý Mục Sư và quý Hội Thánh nào muốn được gia nhập Liên Hữu Báp-tít, xin e-mail về [chienthanguc@gmail.com](mailto:chienthanguc@gmail.com) để chúng tôi gửi mẫu đơn đến. Điền xong xin gửi về Tổng Thư Ký theo địa chỉ:

Mục Sư Úc Chiến Thắng  
3417 Applegate Street  
Pensacola, Florida 32514

–Những bài viết cùng thư từ cho Đặc San TIN & SỐNG, xin quý vị liên lạc với Chủ Biên là Mục Sư Nguyễn Công Văn theo địa chỉ và e-mail sau đây:

P.O. BOX 700354  
San Jose, California 95170  
 (408) 246-5457  
E-mail: [TinSong@gmail.com](mailto:TinSong@gmail.com)

### **BẢN TIN THÔNG CÔNG**

Tờ Bản Tin Thông Công phát hành mỗi tháng một lần được gửi đi cách rộng rãi đến nhiều nơi, tại Hoa Kỳ cũng như các nơi khác trên thế giới. Nên quý vị có thể gửi thông tin, hình ảnh và lời chia sẻ về sự sinh hoạt của Hội Thánh cho chúng tôi qua e-mail: [chienthanguc@gmail.com](mailto:chienthanguc@gmail.com) trước ngày 7 của mỗi tháng.

Contact Us

**LIÊN LẠC**

## BAN CHẤP HÀNH LIÊN HỮU

Chủ Tịch  
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương  
972-494-5963  
[msjohnnguyen@gmail.com](mailto:msjohnnguyen@gmail.com)

Phó Chủ Tịch  
Mục Sư Phan Phước Lành  
206-240-2605  
[phan1010@gmail.com](mailto:phan1010@gmail.com)

Tổng Thư Ký  
Mục Sư Úc Chiến Thắng  
850-292-2602  
[chienthanguc@gmail.com](mailto:chienthanguc@gmail.com)

Tổng Thủ Quỹ  
Mục Sư Nguyễn Văn Trọng  
214-621-5852  
[nguyente@yahoo.com](mailto:nguyente@yahoo.com)

**VIỆN THẦN HỌC**  
[www.vbtsonline.org](http://www.vbtsonline.org)

**CƠ QUAN TRUYỀN GIÁO**  
[www.vietnamesemissionboard.org](http://www.vietnamesemissionboard.org)

**CƠ QUAN XUẤT BẢN**

Viện Trưởng  
Mục Sư Trần Đào  
469-387-9870  
[msdaotran@aol.com](mailto:msdaotran@aol.com)

Giám Đốc  
Mục Sư Nguyễn Văn Huệ  
214-929-1230  
[huevan@juno.com](mailto:huevan@juno.com)

Giám Đốc  
Mục Sư Trần Lưu Chuyên  
972-877-4642 Cell  
[mschuyen@gmail.com](mailto:mschuyen@gmail.com)

**LIÊN ĐOÀN NAM GIỚI**  
<http://ldng09.blogspot.com/>

**LIÊN ĐOÀN PHỤ NỮ**  
[www.phunu.vnbaptist.org](http://www.phunu.vnbaptist.org)

**LIÊN ĐOÀN THANH NIÊN**

Liên Đoàn Trưởng  
Mục Sư Võ Ngọc Triển  
972-900-3322  
[vo4him@gmail.com](mailto:vo4him@gmail.com)

Liên Đoàn Trưởng  
Bà Nguyễn Ngọc Khánh  
316-516-4804  
[khanhvancmt@gmail.com](mailto:khanhvancmt@gmail.com)

Liên Đoàn Trưởng  
Mục Sư Trương Công Đạt  
336-681-8641  
[firasone@gmail.com](mailto:firasone@gmail.com)



**GIỚI THIỆU**

**BÌNH AN TRONG GIÊ-SU**

Mục Sư Tiến Sĩ Trần Văn Trọng  
Joshua Tran, D. Min.



Trên đây là hình bìa của quyển sách  
**BÌNH AN TRONG GIÊ-SU**  
do Mục Sư Tiến Sĩ Trần Văn Trọng viết  
sẽ được cơ quan văn phẩm NGUỒN SUỐI TÂM LINH xuất bản trong nay mai  
xin quý vị vui lòng ủng hộ tác giả bằng cách đặt mua quyển sách này theo địa chỉ dưới đây:

**VĂN PHẨM NGUỒN SUỐI TÂM LINH**

256 Main St.

Hackensack, NJ 07601

(201) 489-3133 (O)

Website: [www.nguonsuoitamlinh.net](http://www.nguonsuoitamlinh.net)



*Lời Phước Hạnh là Mục Vụ Truyền Giáo nhắm vào những người chưa tin nhận Chúa. Chương trình này đã được nhiều nơi hưởng ứng, CD đã được copy ra thành nhiều bản và được phân phối ở nhiều nơi. Quý vị nào muốn được CD để cho người thân, bạn hữu, quý thân hữu của mình thì xin liên lạc với:*

Chương Trình Lời Phước Hạnh

5006 Aberdeen Ct.

Tampa, Florida 33624

☎ (813) 960-5331



E-mail: [chuongtrinh.loiphuchoanh@yahoo.com](mailto:chuongtrinh.loiphuchoanh@yahoo.com)



Xin quý vị vào website [www.youversion.com](http://www.youversion.com) download các bản dịch Kinh Thánh tiếng Việt xuống điện thoại di động hoặc iPad để đọc. Trang website này có đăng nhiều bản dịch Kinh Thánh thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau. Riêng tiếng Việt có tới 3 bản dịch Kinh Thánh, nên mời quý vị vào để download xuống.

